

ชื่อวิทยานิพนธ์	ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวมุสลิมในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
ผู้เขียน	นายชลิต ศรีสมาน
สาขาวิชา	อิสลามศึกษา
ปีการศึกษา	2555

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมของชาวมุสลิมในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยมีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและความศรัทธาในอิสลาม และหลักการของอิสลามที่เกี่ยวกับการทำพิธีกรรม ส่วนในการวิจัยเชิงสำรวจกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้รู้ ผู้อาวุโส และสัปบุรุษประจำมัสยิดในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครจำนวน 370 คน เก็บข้อมูลด้วยกับแบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมของชาวมุสลิมในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS For window นำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage)

จากการศึกษาเอกสารพบว่า การประกอบพิธีกรรมศาสนาตามบทบัญญัติอิสลามจำเป็นต้องมีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ ﷻ และมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติอิสลาม ทั้งความเชื่อและรูปแบบการกระทำ โดยมีคำสั่งใช้จากอัลลอฮ์ ﷻ ที่ปรากฏในอัลกุรอานหรือมีแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ ตามความเข้าใจและการปฏิบัติโดยทั่วกันในหมู่สาวก(เศาะหาบะฮ์) ของท่านนบี ﷺ จึงมั่นใจได้ว่าพิธีกรรมนั้นสามารถกระทำได้ และได้รับการตอบแทนความดีจากอัลลอฮ์ ﷻ ส่วนพิธีกรรมศาสนาที่ถูกกำหนดรูปแบบขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีที่มาจากบทบัญญัติอิสลามดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นอุตริกรรมในศาสนา (บิดอะฮ์) ผู้ศรัทธาต้องระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยง ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบการดำเนินชีวิตและการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (มุอัมมะละต) อาทิเช่น ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เป็นต้น ผู้ศรัทธาสามารถคิดหรือประดิษฐ์รูปแบบขั้นตอนต่างๆ ของการดำเนินชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบและจะไม่เกิดความผิดอันใดหากสิ่งนั้นไม่มีคำสั่งใช้หรือแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ ซึ่งอิสลามได้กำหนดขอบเขตไว้โดยรูปแบบการกระทำที่กำหนดขึ้นมาใหม่นั้น จะต้องไม่ขัดต่อข้อห้ามในบทบัญญัติของอิสลาม

ผลการวิจัยเชิงสำรวจ พบว่า ชาวมุสลิมในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร มีความรู้ทางศาสนาที่แตกต่างไปจากความถูกต้องในหลักการอิสลาม ส่งผลให้การประกอบสิ่งใหม่ๆ ในเรื่องศาสนายังคงอยู่ในสังคม โดยมุสลิมส่วนใหญ่มีความประสงค์ที่จะประกอบศาสนกิจเพื่อเป็นการภักดีต่ออัลลอฮ์^ﷻ ด้วยความสอดคล้องตามหลักการอิสลาม แต่การประกอบพิธีกรรมดังกล่าวไม่มีที่มาจากหลักการอิสลาม โดยปัจจัยที่สนับสนุนให้มีการประกอบพิธีกรรมดังกล่าว ได้แก่ การมีผู้รู้ทางศาสนาร่วมทำอยู่ด้วย คิดเป็นร้อยละ 97.84 การที่คนส่วนมากในสังคมปฏิบัติกัน คิดเป็นร้อยละ 96.22 และเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษปฏิบัติสืบทอดกันมา คิดเป็นร้อยละ 87.03

ความเชื่อในการประกอบพิธีกรรมของชาวมุสลิมในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ (1) พิธีกรรมอิซกีบูร^ﷻให้กับผู้เสียชีวิตไปแล้ว โดยมีความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณของผู้ตายยังคงวนเวียนอยู่ที่บ้านของเขา คิดเป็นร้อยละ 71.62 (2) พิธีกรรมเมอลิดเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของท่านนบี^ﷺ โดยมีความเชื่อในการทำเมอลิดว่าผู้คนจะได้รำลึกถึงท่านนบีมุฮัมมัด ^ﷺ คิดเป็นร้อยละ 38.92 (3) พิธีกรรมบรูคะฮ์เนื่องในวันพุธสุดท้ายของเดือนเศาะฟัร โดยเชื่อว่าหากไม่ทำพิธีกรรมดังกล่าวจะประสบกับเคราะห์กรรม คิดเป็นร้อยละ 55.41 (4) พิธีกรรมเนื่องในวันอาชูรอ^ﷻ มีความเชื่อว่าจะระลึกถึงท่านนบีฮุ^ﷺ ซึ่งโดยสารเรือเนื่องจากน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 40.54 (5) พิธีกรรมเนื่องในคืนนิสฟูชะอฺบาน ผู้ปฏิบัติไม่ทราบถึงเหตุผลเพราะปฏิบัติตามกันมา คิดเป็นร้อยละ 33.24

จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะเก่าจะมีการประกอบพิธีกรรมเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 79.78 ซึ่งหากวิเคราะห์ตามปัจจัยที่สนับสนุนให้มีการประกอบพิธีกรรม ได้แก่ การมีผู้รู้ทางศาสนาร่วมทำอยู่ด้วย การที่คนส่วนมากในสังคมปฏิบัติกัน และเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษปฏิบัติสืบทอดกันมา จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะเก่าให้ความสำคัญกับการประกอบพิธีกรรมศาสนาตามสิ่งที่ได้พบเห็นจากบุคคลส่วนใหญ่ในสังคม ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากในวิถีชีวิตของพวกเขาทั้งเรื่องของคunyา¹และเรื่องศาสนา โดยมีความแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะใหม่ซึ่งนับว่าเป็นส่วนน้อยในสังคม จะไม่มีการประกอบพิธีกรรมดังกล่าว ดังนั้นความถูกต้องในการประกอบพิธีกรรมศาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนส่วนมากในสังคม แต่ต้องพิจารณาจากความถูกต้องตามบทบัญญัติอิสลามอย่างแท้จริง

จากความเชื่อในการประกอบพิธีกรรมทุกชนิดที่ผู้วิจัยได้นำเสนอนั้น จะสังเกตเห็นได้ว่าผู้ที่ประกอบพิธีกรรมมีเจตนาที่ดีในการแสวงหาความดีงามและความโปรดปรานจากอัลลอฮ์^ﷻ ทุกคนปฏิบัติด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้า แต่โดยปราศจากความรู้

¹ การดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน

แท้จริงในการกระทำ จึงส่งผลให้การประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่ได้เสนอไปนั้นไม่สอดคล้องกับหลักการของอิสลาม ดังนั้นความรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญควบคู่กับการประกอบคุณงามความดีในอิสลาม ผู้ศรัทธาทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะความรู้ในการประกอบคุณงามความดีเพื่ออัลลอฮ์ ﷻ เพื่อให้การทำมาคิจของเราได้รับความพอใจจากพระองค์มากที่สุด และจะได้รับรางวัลตอบแทนในวันอากิเราะฮ์อย่างสมบูรณ์แบบ

Prince of Songkla University
Pattani Campus

Thesis Title Beliefs and Rituals of Muslims in Thungkru, Bangkok
Author Mr. Chalit Sreesaman
Major Program Islamic Studies
Academic Year 2012

Abstract

This research is aimed at studying the beliefs and Rituals of Muslims in Thungkru, Bangkok based on secondary sources of information which is collected from different sources and publication related to the belief and faith information and the Islamic principle. The field research is conducted through sampling group concentrating on educated people, seniors and members of the masjid (mosque) in Thungkru, Bangkok. For field research, related questionnaires were distributed to 370 people. 0.93 of Cronbach's alpha coefficient was set and SPSS computer program was applied for data analysis in percentage.

The documentary study showed that all Muslim must sincerely devote all kind of Islamic practice to Allah. All practice necessary due to Islamic rule (from al Quran and Sunnah). In case of Bid'ah (no basis in the al Quran and Sunnah) where is obligatory to avoid on the contrary in order to fulfill human requirement innovation for related daily human activities such as economic political and social aspects have been allowed if complied by Shariah.

The result of survey study represented that Knowledge of Muslims in Thungkru, Bangkok that is different from the Islamic knowledge, some of innovative are still practical. Mostly Muslim wanted in good intention to worship Allah, in a way that was due to the Islamic rule. Unfortunately the practice has no basis from Islam. The factors support to the rituals such as the participation of respected people in the rituals shown 97.84%, the traditional practices in the Thungkru society shown 96.22% and the practices of their predecessor shown 87.03%.

The belief and Rituals of Muslims in Thungkru, Bangkok followed (1) Rituals in three days, seven days, forty days, and hundred days continuously, dedicating the reward to the deceased (e-zee-kubur). They believe that the spiritual of deceased still surrounding in the house represented 71.62% (2) Rituals of the birthday of the prophet (Mawlid) which they believe this is a chance to recall the Prophet Muhammad represented 38.92% (3) Rituals of the last Wednesday of Safar Month which they believe this rituals protect them from any hardship shown 55.41% (4) having feast on Arshura' in order to recall the big flooding disaster during Prophet Nur period shown 40.54% (5) having sent on nisf al-Sha'ban (in the half of Sha'ban Month) traditional practice without Islamic evidence shown 33.24%

The result showed that the above deeds mostly practiced by conservative group average percentage 79.78%. If the analysis of the factors that support the rituals such as respected people in the rituals and the traditional practices in the Thungkru society and the practices of their predecessor. Samples of the conservative group Focus on the religious rituals according to what is seen by most people in society. This is considered influential in their lives and the life of this world and religion. The differences among the groups, which is a minority in society. There is no such rituals. Therefore, the validity of religious observance is not based on most people in society. But considering the validity of the provisions of a truly Islamic.

Belief in all kind of rituals that were presented then. I noticed that people who rituals there in good faith in pursuit of goodness and grace of Allah, with all the enthusiasm, but without truly knowledge of the action. As a result, the various rituals. The proposed is not consistent with the principles of Islam. Therefore, knowledge is important, coupled with the goodness of Islam. Who believe everyone should keep learning. The knowledge of the goodness to Allah, so that's good, we can get him the most satisfaction. And will be rewarded in his faith, and the Everlasting.

عنوان البحث	العقيدة وتقاليد (طقوس) تقديم الولايم عند المسلمين في تونج خرو بانج كوك
الباحث	شاليت سريرسمان
البرنامج الرئيسي	الدراسات الإسلامية
العام الجامعي	1431 هـ

مستخلص البحث

يهدف هذا البحث إلى دراسة العقيدة والتقاليد عند المسلمين في تونج خرو بانج كوك وذلك بدراسة الوثائق المتعلقة بالعقيدة والإيمان حسب المبادئ الإسلامية وما يتعلق بالتقاليد. أما الدراسة الميدانية فقد أجريت على الأشخاص المتقنين وكبار السن، وأعضاء المساجد في تونج خرو بانج كوك وقد تم إختيار ثلاث مائة وسبعين شخص على طريقة عشوائية وفق الإستبيانات عن عقيدتهم وولائمهم بتطبيق درجة ألفا خرون باك (Cronbach's alpha) التي تساوي 0.93 وتم تحليل معلومات الحاصلة من أفراد المعينين بالحاسب الآلي في برنامج SPSS for Windows بتقديم نتائج البحث بصورة الجدول وبعرض النسبة المئوية.

وجدت الدراسة أن تقاليد في الشريعة الإسلامية، يجب أن يكون إخلاصاً لله تعالى ووفقاً لأحكام الإسلام مهما معتقدات وأساليب العمل الواردة في القرآن الكريم أو في السنة من النبي، ووفقاً لفهم وممارسة بين الصحابين، وكأنه ثواباً من الله تعالى. وأعمال جديدة من الأحكام الإسلام ، تعتبر أعمالاً محدثات (بدعة)، يعتقد أن نكون حذرين للغاية ويجب أن تجنبها. وخلافاً للتفاعل بين نمط الحياة والتركيز عليها، مثل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، الذين يعتقدون أن هذا الاختراع عملية من الحياة تماماً، وسوف لا يكون أي شيء إذا لم يكن الأمر أو سنة من النبي . حدوده في الإسلام، يجب أن لا تكون مخالفة لأحكام الإسلام

ووجدت الدراسة أن المسلمين في تونج خرو بانكوك ، علمهم من الدين الذي يختلف عن مبادئ الإسلام . ونتيجة لذلك، والأشياء الجديدة. الدين لا يزال يعيش في مجتمع. غالبية المسلمين الذين يرغبون في الانخراط في النشاط الديني أن أكون مخلصاً لله، الله. وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. طقوس لا تأتي من الإسلام. العوامل التي تساهم في الاحتفال هي : مشاركة الطقوس من عالم في الدين 97.84 في المئة، معظم الناس يتعاملون في المئة، و الوارث من آباءهم 87.03 في المئة.

الاعتقاد في طقوس تقديم الولائم عند المسلمين في تونج خرو بانج كوك : (1) طقوس للميت (إيسِي قُبُور) ، الإعتقاد عن أرواح الموتى التي لا تزال تحوم في منزله 71.62 في المئة (2) طقوس المولد النبوي ، الاعتقاد في يتذكر الناس للنبي محمد 38.92 في المئة (3) طقوس البردة في يوم الأربعاء الأخير من الشهر ، الإعتقاد لو عدم هذا الطقوس سوف يكون لهم مصيبة 55.41 في المائة (4) طقوس في يوم عاشوراء ، الإعتقاد في ذكرى النبي نوح حالة حدوث فيضان كبير 40.54 في المئة (5) طقوس نسف شعبان الذين لا يعرفون المصدر بسبب تقليد 33.24 في المئة.

وأظهرت النتائج أن مجموعة المحافظة القديمة يتمارسون هذه الطقوس باستمرار 79.78 في المئة ، إذا قمنا بتحليل العوامل التي ساهمت في الطقوس هي : مشاركة الطقوس من عالم في الدين ، معظم الناس يتعاملون ، والوارث من آباءهم . نعرف ذلك أن مجموعة المحافظة القديمة التركيز على موقع العمل للأغلبية في مجتمع ، تأثير الحياة في الحياة الدنيا والدين ، وخلافا للمجموعة الجديدة ، والتي هي أقلية في المجتمع لهم عدم هذه الطقوس . ولذلك ، فإن صحة لا يتوقف على معظم الناس ولكن بالنظر من صحة أحكام الإسلام الحقيقي .

كل ما تقديم يمكننا أن نرى أن جميع الناس لديهم نوايا طيبة في السعي إلى تحقيق الخير والنعم من الله ، كل عمل من أعمال الإيمان متحمس ولكن من دون معرفة حقيقية للعمل ونتيجة لذلك ، والطقوس المختلفة تتعارض مع مبادئ الإسلام . ولذلك ، من المهم معرفة إلى جانب العمل الصالح في الإسلام . وينبغي أن المؤمنين الاستمرار في التعلم . بما يرضي الله في الأعمال والجزاء في الآخرة تماما .